

THÔNG BÁO

Kết quả làm việc của Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bình Phước ngày 05/8/2020

Thực hiện Quyết định số 3346/QĐ-BYT ngày 29/07/2020 của Bộ Y tế về việc thành lập 08 Đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh/thành phố trọng điểm, Đoàn công tác số 4 do Ông Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc về công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bình Phước ngày 05/08/2020. Tham gia Đoàn công tác có các thành viên gồm: Ông Tạ Quốc Đạt, Phó Trưởng Khoa Truyền thông và Giáo dục sức khỏe - Viện Y tế công cộng TPHCM; Ông Phạm Thái Sơn - Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng Lãnh đạo và các chuyên viên Khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, Khoa Vi sinh miễn dịch, Khoa Côn trùng và Động vật Y học - Viện Pasteur TPHCM. Về phía địa phương, có Bà Trần Minh Tuyết - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước và đại diện của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 9/11 huyện/thị/thành; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước; Giám đốc Sở Tài Chính; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc- Tổng biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Giám đốc Sở Công thương; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó trưởng phòng PH10- Công an tỉnh.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và thực tế tại xã Tiến Thành, Tp Đồng Xoài nơi có số mắc SXHD đang gia tăng; kiểm tra công tác chuẩn bị, tiếp nhận và quản lý tại khu cách ly Khách sạn tư nhân; làm việc về công tác chuẩn bị, kiểm soát nhiễm khuẩn, tiếp nhận và điều trị các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, Trung tâm Y tế Tp Đồng Xoài; làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Bình Phước để đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa phương trong thời gian qua.

Trên cơ sở làm việc với địa phương và kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã đánh giá, nhận định và có một số kiến nghị về công tác đáp ứng phòng, chống dịch bệnh tại Bình Phước như sau:

1. Tình hình và hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại Bình Phước:

1.1. Phòng chống bệnh COVID-19:

Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện/thị trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đáp ứng nhanh với diễn tiến dịch trên địa bàn tỉnh. Các cuộc họp Ban chỉ đạo được tổ chức dưới nhiều hình thức nhằm đưa ra các hướng dẫn, chỉ đạo, khuyến cáo phù hợp và ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, các Ban ngành đoàn thể phối hợp, hỗ trợ tốt trong công tác phòng chống dịch.

Bình Phước đã thành lập 9 khu cách ly Quân sự và 29 khu cách ly Dân sự với công suất có thể cách ly được khoảng 8.800 đối tượng. Tổng số đối tượng cách ly tính đến ngày 03/8/2020 là 4.999 người, trong đó 55 người cách ly tại cơ sở y tế, 993 người cách ly tập trung và 3.618 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Kết quả kiểm tra của Đoàn tại Khách sạn tư nhân với không gian rộng rãi, thoáng mát, 28 phòng, công suất 50 người, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng, đảm bảo an toàn, có quy định và phân luồng rõ ràng, nội quy đầy đủ phù hợp với việc cách ly từng chuyên gia từ nước ngoài về nếu có nhu cầu sử dụng khu cách ly tự chi trả. Tuy nhiên, do khu cách ly này đang ở giai đoạn thiết lập nên cần bổ sung vách ngăn, trang bị thêm một số trang thiết bị cần thiết như loa thông báo, áp phích, tờ rơi song ngữ, thùng đựng rác và tập huấn phòng chống nhiễm khuẩn cho tất cả nhân viên phục vụ.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước là đơn vị được Sở Y tế phân công điều trị bệnh COVID-19 với quy mô 14 phòng thuộc Khoa Nhiễm. Tuy nhiên, hiện Bình Phước chưa ghi nhận ca dương tính nên Khoa Nhiễm vẫn đang còn lưu các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm khác, và hiện đang lên các phương án điều chuyển bệnh nhân của khoa Nhiễm sang các Khoa khác trong thời gian tới để đảm bảo 1 khu điều trị cách ly riêng cho bệnh COVID-19. Về quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng, thu dung ca nghi ngờ, ca bệnh theo đúng quy định; Khoa Cấp cứu đang sắp xếp bố trí một buồng tạm/ phòng đệm để tiếp nhận các ca bệnh có nguy cơ nhiễm COVID-19. Bệnh viện đã chủ động thành lập Đoàn đánh giá và đánh giá nguy cơ theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Bộ Y tế và phát hiện ra 11 tiêu chí chưa đạt và đang họp bàn các giải pháp khắc phục.

Tính đến ngày 03/8/2020, toàn tỉnh đã thực hiện lấy mẫu và gửi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm 1.563 trường hợp, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Để ứng phó và chủ động hơn trong công tác chẩn đoán xét nghiệm COVID-19 trong thời gian tới, Bình Phước đang gấp rút hoàn thành phòng xét nghiệm Realtime RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Bên cạnh đó, địa phương yêu cầu các đơn vị rà soát và lập kế hoạch mua bổ sung vật tư, hóa chất, trang phục bảo hộ đáp ứng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

1.2. Bệnh Bạch hầu:

Tính đến tháng 7/2020, Bình Phước ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại huyện Bù Đăng và Lộc Ninh, và cả 2 trường hợp đều không tiêm vắc xin có thành phần

Bạch hầu và tiêm chủng không đầy đủ. Hiện tại tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân tạm thời ổn định, đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới – Tp Hồ Chí Minh.

Các trường hợp tiếp xúc với 02 ca bệnh đã được theo dõi, cấp kháng sinh dự phòng Azythromycin, đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các biện pháp xử lý ca bệnh và môi trường tại khu vực thôn/ấp nơi bệnh nhân sinh sống, môi trường tại bệnh viện.

1.3. Bệnh Sốt xuất huyết Dengue:

Tính đến tuần 30/2020, Bình Phước có 687 ca mắc SXHD, 01 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2019, số ca mắc giảm 84,1% (687/4.313), và giảm tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, từ tuần 28/2002 đến nay, số ca mắc SXHD có xu hướng gia tăng và hiện 43% tổng số ca mắc tập trung tại huyện Bù Đăng và Lộc Ninh.

Hoạt động giám sát véc tơ thường xuyên tại địa phương ghi nhận chỉ số Breteau (BI) hiện cao gấp 5 lần so với ngưỡng xác định dịch và mật độ muỗi (DI) đang có xu hướng gia tăng và tiệm cận với ngưỡng xác định dịch. Kết quả điều tra muỗi và lăng quăng tại phường Tiến Thành - Tp. Đồng Xoài, nơi có nhiều ca mắc SXHD và vừa được xử lý ổ dịch gần đây, Đoàn kiểm tra ghi nhận các chỉ số đều ở mức cao và vượt ngưỡng cảnh báo dịch. Khu vực này có nhiều bãi đất trống, nhiều phòng trọ, nhiều hộ vắng nhà do đi làm và không được phun xử lý ổ dịch, và các vật chứa nguy cơ có lăng quăng chủ yếu đều tập trung là vật phế thải, linh tinh. Do đó, hiệu quả xử lý dịch không cao khi không xử lý triệt để các vật chứa nguy cơ và không tiếp cận được hộ gia đình.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động phòng chống dịch chủ yếu của tỉnh là xử lý ổ dịch và tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng tại 2 thôn của huyện Đắc Nhau- Bù Đăng. Về hoạt động xử lý dịch, tính đến tuần 30/2020, toàn tỉnh đã tiến hành xử lý 36/37 ổ dịch phát hiện, đạt tỉ lệ 97%, trong đó huyện Bù Đăng chiếm 54% tổng số ổ dịch trong tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát, theo dõi diễn tiến ca bệnh hàng ngày được duy trì tại các huyện/thị/thành.

1.4. Các bệnh truyền nhiễm khác:

Diễn tiến tình hình các bệnh truyền nhiễm tại Bình Phước từ đầu năm đến nay đều giảm. Trong 7 tháng đầu năm 2020, số ca mắc tay chân miệng trên toàn tỉnh giảm 63,9%, và bệnh sởi giảm 94,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động giám sát và xử lý dịch được địa phương được duy trì thường xuyên.

2. Nhận định và khuyến nghị của Đoàn công tác:

Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của Chính quyền, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp tại tỉnh Bình Phước trong việc chỉ đạo, điều hành các Ban, Ngành, Đoàn thể, các Đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, Bình Phước đang đối mặt với một số yếu tố nguy cơ dịch bệnh như đường biên giới dài, nhiều xã thuộc miền núi, 20% dân tộc thiểu số, 41 thành phần dân

tộc, chỉ số muỗi và lăng quăng còn cao. Do đó, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, Đoàn công tác có một số khuyến nghị như sau:

2.1. Công tác phòng chống dịch COVID-19

- Thực hiện công điện 1212/CĐ-BYT, ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt cho đối tượng có nguy cơ cao, nhằm giảm mật độ người tiếp xúc gần, và đặc biệt lưu ý đến người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Đồng thời, theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông báo, công điện, văn bản chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế để có ứng phó kịp thời, phù hợp và hiệu quả.
- Theo dõi, giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện tốt khâu sàng lọc, phân luồng, thu dung, cách ly các trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện để tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Đặc biệt, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế giúp bảo vệ nhân viên y tế và hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc với người bệnh.
- Triển khai đánh giá nguy cơ cho các cơ sở khám chữa bệnh theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Công văn số 1009/KCB-QLCL&CĐT của Bộ Y tế ngày 31/7/2020 nhằm chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp can thiệp khắc phục các nguy cơ và nâng cao năng lực phòng chống dịch của bệnh viện.
- Chỉ đạo giám sát tất cả các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, rà soát người nhập cảnh trái phép, giám sát trên diện rộng để phát hiện sớm nguồn lây. Đẩy mạnh thực hiện giám sát dựa vào sự kiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng. Đồng thời, tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng nghi do vi rút (SVP), giám sát dựa vào sự kiện (EBS) nhằm kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch.
- Triển khai công tác truyền thông, tập trung các biện pháp phòng ngừa cho cộng đồng để tránh gây hoang mang, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ bản thân và xã hội.
- Thiết lập và trang bị ngay phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn tại địa phương để chủ động trong công tác chẩn đoán xét nghiệm COVID-19.

2.2. Công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khác:

- Duy trì hoạt động giám sát, theo dõi diễn tiến các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Và tiếp tục thực hiện báo cáo ca bệnh theo quy định Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 28/12/2015 về việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
- Giám sát phát hiện sớm các trường hợp viêm họng tại các cơ sở y tế, đồng thời, thực hiện giám sát điều tra ca tiếp xúc, hành vi uống thuốc kháng sinh của người

tiếp xúc với trường hợp bạch hầu.

- Khẩn trương thực hiện tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) ở các huyện/thị có nguy cơ cao theo Quyết định 2155/QĐ-BYT của Bộ Y tế, ngày 25/5/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021.
- Cùng cố công tác tiêm chủng, thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.
- Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất chủ động diệt muỗi phòng chống SXHD tại các địa bàn nguy cơ trong tỉnh. Và phân công, giao trách nhiệm cho thành viên Ban chỉ đạo các cấp kết hợp kiểm tra giám sát trong công tác diệt lăng quăng, loại bỏ các vật chứa nguy cơ có lăng quăng trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm sự lây lan véc tơ truyền bệnh SXHD trong cộng đồng.

Viện Pasteur TPHCM trân trọng thông báo kết quả làm việc giữa Đoàn công tác và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Bình Phước về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng cảm ơn. *Thanh*

Nơi nhận:

- QBT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Cục Y tế dự phòng (để b/c);
- Cục QL KCB (để b/c);
- Viện YTCC TPHCM (phối hợp chỉ đạo);
- BV Nhi đồng 2 TPHCM (phối hợp chỉ đạo);
- VP UBND Bình Phước (phối hợp chỉ đạo);
- SYT Bình Phước (phối hợp chỉ đạo);
- TTKSBT Bình Phước (thực hiện);
- Viện trưởng (để b/c);
- K. CTĐVYH, K. VSMD (thực hiện);
- Lưu: VT, KSDB (3).

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Vũ Thượng